

CÔNG AN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phần động phá hoại cuộc bầu cử. Cùng với đó, lực lượng công an đã tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng liên quan tội phạm hình sự, ma túy, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, qua đó tạo môi trường xã hội lành mạnh, trật tự, kỷ cương phục vụ cuộc bầu cử. Trong công tác

phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, y tế và các lực lượng khác rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2; đồng thời, bảo vệ an toàn các điểm, chốt, khu cách ly tập trung các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, trong khi đó tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch âm mưu phá hoại cuộc bầu cử; đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Lực lượng công an và các lực lượng tham gia phải bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm ANTT cho cuộc bầu cử. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ ngày bầu cử theo phương châm "4 tại chỗ"; sẵn sàng các phương án bảo đảm ANTT với tinh hướng tổ chức bầu cử tại khu vực có dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Công an tỉnh thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện từ xa, từ sớm những vấn đề nổi lên về ANTT tại các địa bàn, từ đó giải quyết dứt điểm, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần động, phần tử cơ hội chính trị. Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ

thống chính trị và toàn dân trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, không để trở thành điểm nóng về ANTT. Triển khai công tác phân luồng, điều tiết cử tri đi bỏ phiếu để tránh tập trung đông vào cùng một thời điểm, trong đó phải bảo đảm thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cũng như xử lý kịp thời các tình huống tập trung đông người trái phép tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý vi phạm tại các điểm, khu vực cách ly, phong tỏa y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ, Công an tỉnh tổ chức ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử với phương châm "Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ", bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử trong mọi tình huống.

KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại xã Vũ An (Kiến Xương).

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Kiến Xương.

Đến nay, huyện Kiến Xương đã triển khai đầy đủ các bước công tác bầu cử, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Toàn huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử tại 227 khu vực bỏ phiếu. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai với nhiều hình thức phong phú, rộng khắp. Kiến Xương đã xây dựng phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương có dịch. Cơ sở vật chất cho ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Từ nay đến ngày bầu cử 23/5, huyện tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử, tăng cường công tác kiểm tra tại các xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện về công tác tuyên truyền, trang trí, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp để huyện Kiến Xương thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại, tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã Vũ An, Vũ Lễ, Thanh Tân, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, trung tâm các xã, thị trấn. Tiếp tục nắm chắc tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, trong ngày bầu cử tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, mất an toàn tại các điểm bỏ phiếu. Quan tâm, nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, động viên cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Chuẩn bị phương án cụ thể để kịp thời ứng phó các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong ngày bầu cử như phát sinh trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hoặc trường hợp F1, F2 trên địa bàn.

GÓP Ý VÀO DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo, tờ trình Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ngày 25/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định số 29-QĐ/TW về thi

hành Điều lệ Đảng, sau đó Ban Bí thư Trung ương cũng đã ban hành hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Sau 5 năm thực hiện, các quy định nêu trên đã cung cấp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn, nhất là những nguyên tắc cơ bản, tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc thi hành Điều lệ Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên. Tuy nhiên, từ thực tiễn cũng phát sinh nhiều vấn đề mới cần một số vướng mắc, bất cập gây lúng túng cho cấp ủy trong quá trình tổ chức hoạt động, quản lý đảng viên,

do vậy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí cao với bố cục và các nội dung dự thảo tờ trình Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Các đề nghị điều chỉnh bổ sung là phù hợp với các văn bản hiện hành và thực tiễn hiện nay trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đại dịch Covid-19 như: thí điểm sinh hoạt chi bộ trực tuyến; quản lý đảng viên công tác, lao động, học tập ở nước ngoài; tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy... Đây là những vấn đề mới, thiết thực, mang lại hiệu quả. Ngoài ra, đồng chí kiến nghị trong

việc nghiên cứu điều chỉnh nhiệm kỳ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở giao cho cấp ủy tỉnh quyết định để phù hợp với nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo tinh thần Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ. Hiện nay, UBND tỉnh Thái Bình đã quyết định nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cảm ơn các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao của các tỉnh ủy, thành ủy và các đơn vị. Các ý kiến này sẽ được tổ biên tập tiếp thu và tổng hợp nhằm sớm hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng.

TẮT ĐẠT

ĐÀO QUYN

khẩn trương khắc phục, bảo đảm công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định, yêu cầu đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử 23/5, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử, nhất là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử trong điều kiện có dịch Covid-19 của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh để tổ chức cuộc bầu cử thành công. Ngay sau kỳ họp này, ngành Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 để ban hành triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Ngành Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, đồng thời bố trí nhân lực tại các tổ bầu cử để giúp ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ bầu cử và phòng, chống dịch trong bầu cử theo đúng hướng dẫn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế sôi nổi, nô nức, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, để cử tri hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trong đó, tập trung tuyên truyền tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy trình nghiệp vụ bầu cử,

quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu. Rà soát lại toàn bộ các công việc đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bổ khuyết kịp thời và thực hiện tốt tất cả các khâu, những nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử; trong đó, rà soát lại danh sách cử tri để không bỏ lọt cử tri nào có quyền mà không được lập vào danh sách, xác định rõ những cử tri nào được bầu đại biểu ở những cấp nào; bố trí khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, khu vực bỏ phiếu phải trang trọng; cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử.

MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử của mình và phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt việc vận động, tuyên truyền để tất cả các cử tri có trong danh sách đi bầu cử, phấn đấu tỷ lệ cử tri đi bầu cử bằng hoặc cao hơn nhiệm kỳ trước. Các địa phương phát động tổng vệ sinh môi trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp, tạo không khí phấn khởi trong ngày bầu cử. Ngành Công an bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chủ động các phương án phòng, chống cháy, nổ, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các khu vực bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công việc trong ngày bầu cử bảo đảm trang trọng, khí thế, hiệu quả, khẩn trương, chính xác, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN HÌNH

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

kỹ thuật xét nghiệm huyết thanh học phát hiện kháng thể, trong đó Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng xét nghiệm Realtime RT-PCR phát hiện ARN để khẳng định nhiễm SARS-CoV-2. Cả nước hiện có số 175 phòng xét nghiệm thực hiện kỹ thuật Realtime RT-PCR, công suất xét nghiệm có thể đạt hơn 65.790 mẫu đơn/ngày. Cùng với việc phân tích, đánh giá về năng lực xét nghiệm; kỹ thuật xét nghiệm; sinh phẩm xét nghiệm; ưu điểm, nhược điểm của các phương pháp xét nghiệm; hướng dẫn xét nghiệm cho từng nhóm đối tượng, đại biểu tại các điểm cầu cũng được

thông tin về những chỉ đạo của Bộ Y tế trong việc xét nghiệm và những giải pháp để nâng công suất, chất lượng xét nghiệm.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được chia sẻ thông tin về những nghiên cứu, đánh giá các dòng vi rút SARS-CoV-2 lưu hành tại miền Bắc từ tháng 1/2020 đến nay.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc hướng dẫn, cung cấp thông tin về xét nghiệm có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp các đơn vị trong ngành Y tế có thêm kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao hơn nữa năng lực và công suất xét nghiệm.

KỶ HỌP THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức kỳ họp thứ năm nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu của các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tại điểm cầu UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh dự họp.

Sau kỳ họp thứ tư của Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tiếp tục được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Theo báo cáo của ủy ban bầu cử các huyện, thành phố: Tổng số cử tri toàn tỉnh là 1.496.298 người, số người không được bầu cử là 8.642 người. Thái Bình đã công bố, niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, 504 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 11.053 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu

cử trong điều kiện bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19; ngoài ra, hướng dẫn ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã trình bày chương trình hành động để phát triển hệ thống tuyên truyền xã thực hiện tuyên truyền, vận động bầu cử theo quy định. Các ngành, địa phương đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị, địa phương đã biên tập đĩa CD phát tới cơ sở; đồng thời, tăng cường xe tuyên truyền lưu động đến khu dân cư tuyên truyền về bầu cử và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công tác bảo đảm an ninh trật tự và y tế, kiểm tra, giám sát về bầu cử được thực hiện nghiêm túc.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đến nay đã đạt được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ quy định của luật. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề nghị ủy ban bầu cử các cấp

nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thái Bình tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh; kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ liên kết tiêu thụ, chế biến nông sản. Thái Bình cũng kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách hỗ trợ kết nối giữa người sản xuất với các doanh nghiệp thu mua nông sản, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích nhằm tiêu thụ nông sản cho người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, những thành công lại của năm 2021 toàn ngành cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp,

thủy sản nhằm bảo đảm an ninh lương thực trong nước, tăng cường xuất khẩu, đạt được mục tiêu cao nhất mà Chính phủ đã đề ra. Kiến nghị các bộ, ngành trong ương, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường chế biến để linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch bệnh; hỗ trợ chính sách thuế, tín dụng cho khu vực sản xuất, chế biến, bảo quản và xuất khẩu nông sản; thuận lợi hóa thông quan, hạ tầng logistics; thúc đẩy toàn diện tiêu thụ thông nông sản tại địa phương để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường tiêu thụ; áp dụng nhanh chóng các chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở bảo quản lạnh để sử dụng khi nông sản tiêu thụ khó khăn.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

và Phát triển nông thôn: Lê Quốc Doanh, Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Bước vào những tháng đầu quý II/2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; tình hình tiêu thụ, xuất khẩu nông sản vẫn đạt những kết quả tích cực; trong đó một số nông sản như: rau, quả, thịt, trứng, tôm, cá tra... xuất khẩu tăng cả về số lượng, giá trị. Tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo thời gian

tới xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục tăng; tiêu thụ vải cũng như một số loại trái cây vụ hè gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; chăn nuôi, thủy sản gặp nhiều khó khăn về sản xuất, sức tiêu thụ giảm.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung đánh giá và đưa ra các giải pháp trước những tác động của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chưa dự báo được thời điểm kết thúc và đang ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng nông nghiệp.

Đối với Thái Bình, hiện tại tỉnh đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Để thúc đẩy phát triển